



ประกาศ สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 35 ประจำปี 2566 ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ในวันที่ 7-16 ธันวาคม พ.ศ.2566 การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วและสหกรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ข้อ 75 และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2566 มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกตั้งตามหน่วยดังนี้ ดังนี้

(1) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ที่สังกัด **หน่วยสมาชิกที่ 2**

อ.เมือง 1 อนุบาล-เมธัง ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษแพร่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้รับสมัคร 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

นายพิษณุวัฒน์ อินศิริ

(2) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ที่สังกัด **หน่วยสมาชิกที่ 3**

อ.เมือง 2 นาจักร-ป่าแดง ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา (ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลแพร่) ข้าราชการครูสังกัด อปท. ในตำบลนาจักร ตำบลกาญจนนา ตำบลช่อแฮ ตำบลป่าแดง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เอกชน ส.ค.พร. (เดิม) และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้ รับสมัคร 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

พลฯ อุทัย ใจน้ำ

(3) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ที่สังกัด **หน่วยสมาชิกที่ 6 อ.ร้องกวาง**

ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ข้าราชการครูสังกัดอปท. ในอำเภอร้องกวาง และข้าราชการที่เกษียณ อายุราชการในหน่วยนี้ รับสมัคร 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

นายศานิต เกาอ่อน

(4) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด **หน่วยสมาชิกที่ 9 อ.สูงเม่น** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูสังกัดอปท. ในอำเภอสูงเม่น วิทยาลัยสารพัดช่าง และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้ รับสมัคร 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

นายประธาน ตาวิยะ

(5) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด **หน่วยสมาชิกที่10 อ.เด่นชัย** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูสังกัดอปท. ในอำเภอเด่นชัย วิทยาลัยเกษตรแพร่ และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้ รับสมัคร 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

นายภานุพงศ์ กาศทิพย์

(6) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด **หน่วยสมาชิกที่ 11 อ.ลอง** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูสังกัดอปท. ในอำเภอลอง วิทยาลัยการอาชีพลอง และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้ มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

ว่าที่ ร.ต.จุลศักดิ์ เส้าแดน

(7) รับสมัครจากสมาชิกสามัญสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด**หน่วยสมาชิกที่ 14 สพม.แพร่ (พลนคร)** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โรงเรียนลองวิทยา โรงเรียนวังขึ้นวิทยา โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในหน่วยนี้ มีผู้สมัครคุณสมบัติครบถ้วน 1 คน คือ

นายเสถียร ศิริช่วง

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ มีความ**ประสงค์จะถอน**ชื่อเข้ารับ การเลือกตั้ง ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยตนเอง ณ สหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566



(นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด